

คู่มือออนไลน์

(23 กุมภาพันธ์ 2562)

โดย ธรรมาธิปติ

ดิฉันจะมีคู่รักคน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณขวัญ เกิดวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2521 เวลา 11.50 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คำถามแรก อยากทราบว่า คนในพื้นที่ดวงชะตามีกี่คนคะ หมายถึงภพปัตนิ

ความหมายของคำถามของคุณก็คือ คุณจะมีคู่รักคน ผมจะยังไม่ตอบ แต่ขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณเสียก่อน

ถ้าหากเวลาเกิดของคุณถูกต้องตามที่คุณให้มา คุณจะเป็นคนที่คิดทุกข์ หรือ ถูกความทุกข์ครอบงำ อยู่เสมอๆ มันอาจจะมากกว่ากรณีของคนที่ชอบสันโดษ หรือมีโลกส่วนตัวสูงด้วยซ้ำ

คุณจึงควรที่จะระมัดระวังเรื่องความคิดให้มาก เพราะจะเป็นตัวบั่นทอนชีวิตของคุณ หรือ บั่นทอนความสุขของคุณ

คุณเป็นคนเบื่อง่าย เมื่อรวมกับเรื่องความทุกข์ในใจของคุณ จึงอาจจะทำให้คุณมีเหตุในการเลิกร้างจากคู่ของคุณได้ หากไม่ระมัดระวังในเรื่องความคิด แบบที่คุณถามคำถามผมมา

แน่นอนว่า คู่ของคุณมีส่วนอย่างมากตามดวงชะตาในการทำลายความสุขของคุณ หรือ อาจจะทำร้ายทรัพย์สินของคุณด้วย ประกอบกับเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างจะขึ้นๆลงๆ วูบๆวาบๆ จนอาจจะแทบสิ้นเนื้อประดาตัว หากไม่ตระหนัก และ เตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อน

จึงขอเตือนสติของคุณเอาไว้ ณ.ที่นี้

ย้อนกลับมาที่คำถามของคุณ ก็ขอตอบว่า เรื่องคู่ของคุณนั้น มักจะเกิดแบบกะทันหัน ปุ่ปุ่บับลับพลัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง ประกอบกับคุณเป็นคนเบื่อง่าย และ มักจะผิดหวังในเรื่องความรัก จึงขอตอบว่า มีโอกาสสูงที่คุณอาจจะมีคู่มากกว่าหนึ่งคน

คำถาม ว่างงานอยู่ อยากทราบว่า ทำอาชีพไหนเหมาะกับพื้นดวง

พิจารณาโดยรวม คุณน่าจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การพูดการจาที่ต้องการวาทีที่ไพเราะ ที่เล่นที่จริง สนุกสนาน แบบนี้ครับ

หรืออีกทางหนึ่งก็คือ การรับราชการ แต่ก็อาจจะไม่รุ่งสักเท่าไรหรอก

ในช่วงนี้ซึ่งเศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก และคุณกำลังว่างงานอยู่ หากมีงานอะไรก็ได้แต่ที่เข้ามา ก็ควรจะรับไว้ก่อน แล้วค่อยๆพิจารณางานที่ผมพูดมาข้างต้นครับ

มีอะไรก็ทำไปก่อน อย่ารอครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของดวงชะตาคุณ

คำถามสุดท้าย มีโอกาสไปต่างประเทศบ้างไหมคะ

ข่าวดีก็คือ มีครับ ดวงชะตาของคุณมีโอกาสมากที่จะได้ไปต่างประเทศ แต่ข่าวร้ายก็คือ การไปต่างประเทศของคุณจะเป็นการไปต่างประเทศที่ลำบากลำบาก และไม่สบายแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้ เพราะโดยพื้นชะตาของคุณ คุณเป็นคนชอบชีวิตแบบฟูฟ่า หรือๆ จนเกินตัว

หากคุณเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ว่า การเดินทางไปต่างประเทศจะลำบากแล้วละก็ ก็สามารถไปได้ครับ แต่หากคิดว่า ไปต่างประเทศแล้วจะสบาย ก็ขอให้อยู่เมืองไทยต่อไปจะดีกว่าครับ

ขอให้คุณโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ขวัญ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีจดหมายค้างคาอยู่เลย หากใครเขียนมาถามในตอนนี้ ก็จะสามารถตอบได้เร็วครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “คูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “คูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
ครับ

